

# ATRIUM STAR KIDS BRUNCH AT CASCADE, AMARI ATRIUM BANG

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.30 - 14.30

ผู้ใหญ่ราคา 789 บาทต่อท่าน ฟรี! สำหรับเด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) 2 คนต่อ 1 ครอบครัว

วันอาทิตย์ หลายๆ คนอาจจะยกให้วันนี้เป็นวันครอบครัว ยิ่งถ้าเป็นครอบครัวที่มีลูกน้อยตัวเล็กๆ ด้วยแล้ว วันอาทิตย์ก็คงจะเป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ใช้เวลากับลูกๆ อย่างเต็มที่ และสำหรับคราวนี้เราก็มีสถานที่ที่น่าสนใจ ห้องอาหารดีๆ มาแนะนำกันเหมือนอย่างเคย แต่คราวนี้ขอเอาใจคุณหนูๆ กันซักหน่อย ด้วยการพาไปเพลิดเพลินกับกิจกรรมสนุกๆ รวมถึงยังได้อิ่มท้องไปพร้อมๆ กันด้วยที่ “ห้องอาหาร Cascade” โรงแรมอมารี เอเทรียม

ทุกวันอาทิตย์ที่ ห้องอาหาร Cascade แห่งนี้ ทางโรงแรมจะจัด Sunday Brunch มีพิเศษ ซึ่งมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเด็กๆ โดยเฉพาะ ที่จะได้รับประทานอาหารเช้า ที่สำคัญทางโรงแรมยังได้จัดเตรียมพื้นที่ส่วนหนึ่งของห้องอาหารมาจัดกิจกรรมไว้รอต้อนรับคุณหนูๆ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น การแต่งหน้าขนมเค้ก การหัดทำอาหาร การจัดดอกไม้ วาดภาพระบายสี งานประดิษฐ์ รวมถึงเกมส์ต่างๆ ดังนั้นบรรยากาศภายในห้องอาหารจึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานของเด็กๆ ที่ได้เล่นเพลินไปกับทุกกิจกรรม ส่วนเรื่องอาหารการกินนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเด็กๆ จะเล่นกันจนลืมหิว เพราะเรามีไลน์อาหารส่วนหนึ่งก็จัดไว้เพื่อเอาใจเด็กๆ ทั้งสปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศ พิซซา ไส้กรอก มันฝรั่งทอด ซีเรียล นมสด และน้ำผลไม้ รวมถึงขนมหวานอย่างสายไหม ขนมเค้ก หรือไอศกรีม รับประทานได้เลยว่าเด็กๆ ทุกคนจะทั้งอิ่มท้อง และได้เล่นสนุกไปพร้อมๆ กัน

ขณะที่เด็กๆ กำลังเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ คุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็จะได้นั่งรับประทานอาหารนานาชาติที่มีให้เลือกทั้งซูชิ ซาซิมิ สลัดต่างๆ ทั้งซีซ่าสลัด ทูน่าสลัด รวมถึงผักสดที่เราเลือกตัดได้เอง แซลมอนรมควัน ยำแบบไทยๆ ไม่ว่าจะเป็น ยำถั่วพลู่ ลาบหมู ยำเนื้อย่าง หรือถ้าใครชอบเครื่องดื่มก็ต้องไปที่มุมอาหารอินเดีย ซึ่งจะมีทั้งโรติ ขนมปังนาน ไว้ให้เราได้ทานคู่กับแกงแบบอินเดีย ส่วนที่มุม Cold Cut ก็มีแฮมแบบต่างๆ เช่น พาร์มาแฮม ซาลามี ไก่ลุ่ม กันก็เป็นมุมอาหารทะเลบนน้ำแข็งที่รวมเอา กุ้ง หอยแมลงภู่ตัวโตๆ หอยนางรมสดๆ พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบไทยๆ แต่ถ้าใครอยากรับประทานทะเลแบบร้อนๆ ก็มีอีกมุมที่เราสามารถเลือกสั่งได้ทั้ง กุ้ง กุ้ง ปลา ปลาหมึก แล้วเชฟจะปรุงให้ร้อนๆ

และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชีส ก็ไม่ต้องน้อยใจไปเพราะที่ Cascade ก็มีชีสรสต่างๆ ให้คุณได้เลือกอยู่ไม่น้อย รวมถึงเมนูเด่นประจำห้องอาหารอย่าง แกะอบ (Roasted Lamb) ที่มีซอสให้เลือกมากมาย ทั้งซอสมินท์ ซอสมาสตาร์ด ซอสพริกไทย ซึ่งเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบ รวมถึงมันอบและผักอบก็เลือกได้เช่นกัน ส่วนเมนูของหวานปิดท้ายก็ขาดไม่ได้สำหรับขนมเค้กนานาชนิดทั้ง ชีสเค้ก คัสตาร์ดเค้ก ช็อคโกแลตเค้ก ทาร์ตผลไม้ พาย มูสช็อคโกแลต ฟรุ๊ตสลัด และไอศกรีมที่ถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกคน

และอย่างที่บอกไว้ว่า Sunday Brunch ของที่นี่จัดขึ้นเพื่อเอาใจเด็กๆ ดังนั้นทุกวันอาทิตย์จึงมีเด็กๆ ตัวเล็กๆ มากมายวิ่งเล่นไปตามมุมต่างๆ ยิ่งในช่วงปิดเทอมด้วยแล้วละก็ เด็กๆ ก็จะมีมากเป็นพิเศษ ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องคอยกังวลคอยวิ่งตามคุณลูกๆ เพราะทางโรงแรมได้เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลเจ้าตัวเล็กในขณะทำกิจกรรมต่างๆ ให้อย่างพร้อมสรรพ แถมบางกิจกรรมพอเล่นเสร็จแล้วยังได้ชิ้นงานกลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย ถ้าหากครอบครัวไหนสนใจพาเด็กๆ มารับประทานอาหารกันที่ ห้องอาหาร Cascade นี้ ก็แวะเวียนกันมาได้ทุกวันอาทิตย์ ส่วนใครที่กลัวว่าโต๊ะจะเต็มก็สามารถโทรมาจองล่วงหน้ากันได้ แล้วที่นี้ทุกคนในครอบครัวก็จะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสนุกสนานท่ามกลางเสียงหัวเราะของเด็กๆ ซึ่งเราเชื่อว่าคุณหนูๆ อาจจะติดใจจนไม่ยอมกลับบ้านง่ายๆ แน่نون